

Thông cáo báo chí



Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại Thương, Thu hút kinh tế và Công dân Pháp tại nước ngoài – Ngài Olivier Becht thăm và làm việc tại nhà máy Sanofi Việt Nam nhân kỉ niệm 70 năm phát triển của Sanofi tại Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp

Ngày 02 tháng 03, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại Thương, Thu hút kinh tế và Công dân Pháp tại nước ngoài - Ngài Olivier Becht và đoàn ngoại giao cấp cao đã có chuyến thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất của Sanofi Việt Nam đặt tại Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn (SHTP). Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm phát triển của Sanofi tại Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp. Buổi làm việc cũng có sự hiện diện của TTND. PGS. TS. Lương Ngọc Khuê – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phòng chống bệnh ko lây nhiễm.



Đoàn đại biểu và khách mời tham quan nhà máy sản xuất công nghệ cao của Sanofi

Sau buổi làm việc, đoàn đại biểu đã tham quan nhà máy sản xuất công nghệ cao của Sanofi. Với vốn đầu tư ban đầu 75 triệu đô và liên tục được đầu tư nâng cấp trang thiết bị, dây chuyền và công nghệ hiện đại, nhà máy này của Sanofi không chỉ phục vụ thị trường dược phẩm trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước

Châu Á. Đây cũng là nơi Sanofi đặt trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm duy nhất tại Đông Nam Á.

Ông Emin Turan – Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam cho biết: “Là một minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam và Pháp, Sanofi đã có một hành trình phát triển đạt nhiều thành tựu, đóng góp cho nền kinh tế, y tế và xã hội Việt Nam. Vinh dự được đón tiếp Ngài Olivier Becht, đoàn ngoại giao cấp cao của Pháp và Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh của Bộ Y Tế là sự kiện mang nhiều ý nghĩa trong năm 2023, khi Sanofi nhìn lại chặng đường 70 năm vừa qua và tiếp tục hướng đến nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh theo đuổi sự kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của con người tại Việt Nam.”.



Năm 2023 đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Sanofi tại Việt Nam

Tại sự kiện, các vị đại biểu cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai “Chương trình iSTEP D PLUS Online – Chương trình đào tạo trực tuyến về quản lý và điều trị đái tháo đường” được phối hợp thực hiện bởi Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh - Bộ Y Tế, Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam và Sanofi Việt Nam. Chương trình nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở, từ đó phát triển năng lực quản lý, điều trị đái tháo đường ở tuyến cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. Sự kiện này là một hoạt động quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Pháp Ngoại Thương, Thu hút kinh tế và Công dân Pháp tại nước ngoài nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và được xem như một trong những chương trình nhằm tăng cường thêm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.



Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Hội Nội tiết - Đái tháo đường và Sanofi Việt Nam ký kết hợp tác Chương trình đào tạo về quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường



THÔNG TIN THÊM

Về Sanofi Việt Nam

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi của Pháp. Sanofi là tập đoàn toàn cầu mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, phát minh được thúc đẩy bởi một mục đích: Chúng tôi theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của con người.

Đội ngũ nhân viên của Sanofi trên toàn thế giới luôn cố gắng chuyển đổi cách thức thực hành y khoa, biến điều không thể thành có thể cho bệnh nhân.

Chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị có khả năng thay đổi cuộc sống và phương pháp bảo vệ sức khỏe bằng vắc-xin cho hàng triệu người, và đem đến cơ hội tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Tại Việt Nam, Sanofi đã có mặt 70 năm, có 2 văn phòng và nhà máy hiện đại đạt chứng nhận TGA-GMP tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn, cùng trung tâm phát triển sản phẩm - Một trong 5 trung tâm phát triển sản phẩm của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

Niềm đam mê thực hiện những điều đúng đắn cho bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.

Thông tin liên hệ

Trần Lê Thanh Vân | Trưởng Bộ phận Truyền thông, Sanofi Việt Nam & Campuchia

LeThanhVan.Tran@sanofi.com